

Vĩnh Châu, ngày 05 tháng 6 năm 2023

Số: 48/BC-VKS

## BÁO CÁO

Công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2023 của Viện trưởng  
VKSND thị xã Vĩnh Châu tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thị xã khóa  
XII nhiệm kỳ năm 2021 - 2026

- Căn cứ Điều 108 của Hiến pháp năm 2013;
- Căn cứ Điều 10, Điều 67 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Trên cơ sở kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, Viện kiểm sát nhân dân (gọi tắt là VKSND) thị xã Vĩnh Châu xin báo cáo công tác trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 cụ thể như sau:

### I. CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT

#### 1. Tình hình tội phạm

Trong sáu tháng đầu năm 2023, tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu có chiều hướng gia tăng, hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt với tính chất và mức độ ngày càng nguy hiểm. Trong kỳ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Vĩnh Châu đã khởi tố 46 vụ/54 bị can, tăng 20 vụ/12 bị can so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể như sau:

- **Tội phạm về trật tự xã hội:** Khởi tố 17 vụ/22 bị can về tội Cố ý gây thương tích; 04 vụ/02 bị can về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; 01 vụ/01 bị can tội Chứa mại dâm; 03 vụ/06 bị can tội Đánh bạc; 01 vụ/00 bc Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Nhìn chung tình hình tội phạm về trật tự xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023 có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: Tội Cố ý gây thương tích tăng 07 vụ; tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tăng 03 vụ; tội Chứa mại dâm, tăng 01 vụ; tội Đánh bạc, tăng 03 vụ; Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, tăng 01 vụ.

- **Tội phạm về sở hữu:** Khởi tố 07 vụ /03 bị can về tội trộm cắp tài sản, không tăng; 01 vụ/01 bị can về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm trước;

- **Tội phạm về ma túy:** Khởi tố 05 vụ/07 bị can về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 04 vụ/08 bị can về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 01 vụ/01 bị can về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; 01 vụ/03 bị can tội Mua bán trái



phép chất ma túy và Mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Tình hình tội phạm về ma túy trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: Tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng 01 vụ; Tội Mua bán trái phép chất ma túy, tăng 03 vụ; Tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, tăng 01 vụ; Tội Mua bán trái phép chất ma túy và Mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, tăng 01 vụ.

- *Tội phạm về tham nhũng, chức vụ*: Khởi tố 01 vụ án Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, tình hình tội phạm trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu tăng so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội và tội phạm về ma túy (Nhóm tội trật tự xã hội tăng 15 vụ; Nhóm tội phạm về ma túy tăng 06 vụ so với cùng kỳ). Các loại tội phạm thường xuyên xảy ra trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu chủ yếu là: Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích; Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy,...

Nguyên nhân là do ý thức coi thường pháp luật của các đối tượng thanh thiếu niên, thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, lười lao động, thích hưởng thụ vào thành quả lao động của người khác, bên cạnh việc chấp hành pháp luật của những đối tượng này chưa tốt thì còn nguyên nhân một phần là do sự buồn lờng, thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình, sự cám dỗ, rủ rê, lôi kéo của bạn bè ngoài xã hội, sự tò mò của bản thân, trình độ nhận thức còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ tài sản của người dân còn sơ hở, thiếu cảnh giác,...

## **2. Kết quả công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ**

### **2.1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự**

#### **2.1.1. Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm**

Quán triệt việc thực hiện Thông tư liên tịch của Liên ngành Tư pháp Trung ương hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đơn vị chủ động đề ra các biện pháp phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp, bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được giải quyết đều có sự tham gia của Viện kiểm sát.

Thụ lý tổng số 125 tin báo, trong đó số cũ chuyển sang 41 tin báo, phục hồi 05 tin báo, thụ lý mới 79 tin báo; tăng 26 tin báo so với cùng kỳ năm trước. Đã giải quyết 87 tin báo, đạt 69,6% tăng 12% so cùng kỳ năm trước. Đang giải quyết 38 tin báo.

Đơn vị kiểm sát chặt chẽ công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo của Cơ quan điều tra, đảm bảo việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch của liên ngành tư pháp Trung ương; Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong kỳ, đơn vị kịp thời ban hành 79 yêu cầu kiểm tra xác minh nguồn tin báo, qua đó giúp Điều tra viên giải quyết nguồn tin đúng tiến độ, có chất lượng và ít xảy ra vi phạm.

Qua công tác kiểm sát, đơn vị đã ban hành 02 quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Phối hợp Cơ quan điều tra kiểm tra việc tiếp nhận và xác minh sơ bộ đối với nguồn tin về tội phạm tại Công an Phường 1, phường Vĩnh Phước và xã Lai Hòa.

### *2.1.2. Kiểm sát việc bắt, tạm giữ và tạm giam*

- *Kiểm sát việc tạm giữ*: Tổng số 17 người (số mới: bắt quả tang 14 người, bắt truy nã 02 người, đầu thú 01), tăng 01 người so với cùng kỳ năm trước. Giải quyết 17 (chuyển tạm giam).

- *Kiểm sát việc tạm giam*: Tổng số 63 người, trong đó số cũ chuyển sang 21 người, tạm giữ chuyển tạm giam 17 người, Cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam 12, Tòa án bắt 03 người, tự nguyện vào chấp hành án 10 người, giảm 22 người so với cùng kỳ. Giải quyết 28 người, đạt 44,4%, giảm 16,7% so cùng kỳ năm trước. Đang tạm giam 35 người (Tạm giam giai đoạn điều tra 24 người, giai đoạn truy tố 03, xét xử 07 người, thi hành án 01 người).

Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam luôn được duy trì theo Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Ban hành kèm theo Quyết định 501/QĐ-VKSTC, ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao) tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Vĩnh Châu. Đơn vị luôn có tinh thần, trách nhiệm trong việc phê chuẩn các lệnh, quyết định về bắt, tạm giữ, tạm giam, kiên quyết hủy bỏ các biện pháp tạm giữ, tạm giam không có căn cứ, đảm bảo các trường hợp bắt tạm giữ, tạm giam có căn cứ, đúng luật định, phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để phát sinh số tạm giữ, tạm giam quá hạn. Công tác thi hành án hình sự cũng được chú trọng, các quyết định thi hành án và hoãn thi hành án phạt tù của Tòa án được kiểm sát chặt chẽ đúng theo quy định của pháp luật.

Trong kỳ đơn vị đã tiến hành kiểm sát trực tiếp định kỳ 02 cuộc tại Nhà tạm giữ Công an thị xã, ban hành 02 kết luận. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp cùng Đoàn trực tiếp kiểm sát Viện kiểm sát tỉnh tiến hành trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Vĩnh Châu 01 cuộc, ban hành 01 kết luận. Ban hành 07 quyết định gia hạn thời hạn tạm giam.

### *2.1.3. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự*

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-VKSTC, ngày 06/12/2013 của Viện kiểm sát tối cao về “*Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm*” và Chỉ thị số 04/CT-VKSTC, ngày 10/7/2015 của Viện trưởng VKS tối cao về “*Tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự*”; Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố. Trong quá trình kiểm sát chủ động đề ra 46 yêu cầu điều tra cho Điều tra viên tiến hành các hoạt động điều tra đúng trọng tâm, đảm bảo chất lượng. Tất cả các vụ án, trước khi kết thúc mỗi

giai đoạn tố tụng, Kiểm sát viên phối hợp với Điều tra viên tham gia lấy lời khai, hỏi cung và thực hiện việc phúc cung đối với bị can nên chất lượng điều tra được nâng cao, cụ thể như sau:

- *Thụ lý kiểm sát điều tra:* Tổng số 83 vụ/88 bị can, trong đó, số cũ chuyển sang 33 vụ/27 bị can; trả điều tra bổ sung 04 vụ/ 07 bị can; thụ lý mới 46 vụ/54 bị can, tăng 20 vụ/giảm 01 bị can so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan điều tra giải quyết 43 vụ/48 bị can (Trong đó: Đề nghị truy tố 34 vụ/47 bị can; tạm đình chỉ 07 vụ/00 bị can; đình chỉ 02 vụ/01 bị can do bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án), đạt 51,8%, giảm 5,3% so với năm trước. Hiện còn tồn, đang giải quyết 40 vụ/40 bị can, không có quá hạn, không để phát sinh chuyên đề đình chỉ điều tra do không phạm tội.

Qua công tác kiểm sát, đơn vị đã ban hành 46 yêu cầu điều tra (Đạt 100%). Ban hành 01 yêu cầu khởi tố vụ án. Ban hành 01 yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ phục vụ việc xem xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Tổng số án tạm đình chỉ đến cuối kỳ thống kê là 71 vụ/10 bị can, đơn vị luôn chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra phân loại xử lý theo hướng dẫn của cấp trên.

- *Viện kiểm sát thụ lý:* Tổng số 38 vụ/55 bị can (số cũ 04 vụ/ 08 việc, thụ lý mới 34 vụ/47 bị can), tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm trước. Viện kiểm sát giải quyết truy tố 32 vụ/44 bị can, đạt 84,2 %, giảm 9,5% so cùng kỳ năm trước. Đang giải quyết 06 vụ/11 bị can.

Viện kiểm sát ban hành 04 công yêu cầu Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ban hành 01 báo cáo thỉnh thị đối với Phòng 2 Viện kiểm sát tỉnh về việc xin ý kiến giải quyết đối với vụ Cố ý gây thương tích. Viện kiểm sát ban hành 01 công văn giữ nguyên Cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án để xét xử 01 vụ.

- *Thụ lý kiểm sát xét xử:* Tổng số 43 vụ/56 bị cáo, trong đó số cũ chuyển sang 11 vụ/12 bị cáo, thụ lý mới 32 vụ/44 bị cáo, tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tòa án đã giải quyết 35 vụ/43 bị cáo (Trong đó: Xét xử 30 vụ/35 bị cáo; đình chỉ 01 vụ/01 bị cáo do bị hại rút yêu cầu khởi tố tại phiên tòa; Trả hồ sơ điều tra bổ sung 04 vụ/07 bị cáo theo công văn yêu cầu của Viện kiểm sát), đạt 81,4%, giảm 3,6% so cùng kỳ năm trước. Đang giải quyết 08 vụ/13 bị cáo.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp ngày càng được nâng cao, góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã. Trong kỳ, đơn vị chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án thị xã đã thống nhất chọn 05 vụ án trọng điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bên cạnh đó, phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, với mục tiêu nâng cao kỹ năng xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa nên đơn vị đã chọn và tổ chức được 03 phiên tòa rút kinh nghiệm (có ghi âm ghi hình). Đơn vị cũng chú trọng công tác tự đào tạo bằng việc cử Kiểm sát viên tham gia đầy đủ các phiên tòa rút kinh nghiệm do đơn vị tổ chức tổ chức.

## ***2.2. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật***

Trong kỳ, đơn vị đã thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của mình theo đúng quy định của Luật Tổ chức VKSND 2014, Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác kiểm sát các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thời gian qua Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính và lao động.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã đề ra các biện pháp nhằm kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện những vi phạm của Tòa án, để ban hành kiến nghị, kháng nghị theo luật định. Đảm bảo tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp đối với các vụ, việc theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

### *2.2.1. Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình*

- Thụ lý kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự 434 vụ, 04 việc trong đó số cũ chuyển sang 193 vụ, 02 việc; nhập 04 vụ thành 02 vụ; chuyển tỉnh 03 vụ; phục hồi 25 vụ; thụ lý mới 221 vụ, 02 việc. Tòa án giải quyết 119 vụ, 02 việc (trong đó đình chỉ 33 vụ, vụ; tạm đình chỉ 24 vụ, công nhận thỏa thuận 28 vụ, xét xử 34 vụ; mở phiên họp giải quyết 02 việc dân sự). Đang giải quyết 315 vụ, 02 việc (quá hạn 11 vụ, tạm đình chỉ 17 vụ).

- Thụ lý kiểm sát việc giải quyết vụ, việc hôn nhân gia đình 192 vụ, trong đó số cũ chuyển sang 57 vụ, thụ lý mới 135 vụ. Tòa án giải quyết 86 vụ (trong đó đình chỉ 17 vụ, vụ; tạm đình chỉ 02 vụ, công nhận thỏa thuận 36 vụ, xét xử 31 vụ). Đang giải quyết 106 vụ (tạm đình chỉ 02 vụ).

- Trong kỳ, đã kiểm sát 358 thông báo thụ lý, kiểm sát 65 bản án, 140 quyết định giải quyết của Tòa án; Kiểm sát viên tham gia 65 phiên tòa/65 phiên tòa thuộc phạm vi tham gia của Viện kiểm sát. Kiểm sát quyết định hòa giải thành tại tòa đối với 150 vụ án hôn nhân-gia đình và 07 vụ án dân sự. Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện 02 vụ án dân sự. Kiểm sát viên tham gia 01 phiên họp giải quyết khiếu nại trả lại đơn khởi kiện.

Thực hiện quyền yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ khi nhận thấy chưa có đầy đủ căn cứ để giải quyết vụ việc một cách đúng đắn, khách quan, trên cơ sở đó đơn vị đã ban hành 03 Công về việc yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Đơn vị chú trọng công tác tự đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên thông qua việc cử Kiểm sát viên tham gia đầy đủ các phiên tòa rút kinh nghiệm do đơn vị tổ chức, từ đó góp phần giúp Kiểm sát viên nhận thấy

được những mặt còn hạn chế để khắc phục và phát huy những mặt đã đạt được, góp phần ngày càng nâng cao vai trò của Kiểm sát viên khi tham gia xét xử tại Tòa án. Phối hợp với Tòa án tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự nhằm nâng cao kỹ năng kiểm sát các hoạt động tư pháp của Kiểm sát viên.

*2.2.2. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật*

- Thụ lý kiểm sát việc giải quyết vụ, việc kinh doanh thương mại 03 vụ (số cũ 02, phục hồi 02, chuyển sang dân sự 01 vụ), giảm 08 vụ so với cùng kỳ. Giải quyết 01 vụ (xét xử 01). Đang giải quyết 02 vụ.

- Thụ lý kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính 01 vụ (số mới), không tăng so với cùng kỳ. Đang giải quyết 01 vụ.

- Kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân 10 việc (số mới), tăng 04 việc so với cùng kỳ. Giải quyết 10 việc (mở phiên họp), đạt 100%.

- Hoạt động kiểm sát việc giải quyết vụ việc kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, các việc khác theo quy định của pháp luật: Kiểm sát 11 thông báo thụ lý, 01 bản án, 11 quyết định. Qua kiểm sát không phát hiện vi phạm.

### *2.3. Công tác kiểm sát thi hành án*

#### *2.3.1. Kiểm sát thi hành án hình sự*

Xác định đây là khâu công tác cuối cùng nhưng lại rất quan trọng trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự. Đơn vị đã quan tâm kiểm sát chặt chẽ mọi trường hợp án có hiệu lực pháp luật đều phải được đưa ra thi hành và các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- **Thi hành án phạt tù có thời hạn:** Tổng số 31 người, giảm 19 người so với cùng kỳ. Giải quyết 26 người. Còn chưa thi hành án 05 người (hoãn thi hành án).

- **Án cải tạo không giam giữ:** Tổng số 02 người (số cũ 01, số mới 01). Chấp hành xong 01 người. Đang thi hành 01 người.

- **Thi hành án treo:** Tổng số 32 người (số cũ 31, số mới 01). Chấp hành xong 13 người. Hiện còn 19 người.

- **Phạm nhân phục vụ tại Nhà tạm giữ:** 07 người (số cũ 04 người, mới 03 người). Chấp hành xong 03 người. Hiện còn 04 người.

Hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự: Phối hợp cùng Phòng 8 Viện kiểm sát tỉnh trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Vĩnh Châu 01 cuộc, ban hành 01 kết luận. Ban hành 03 quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án treo tại 03 xã, phường trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. Kiểm sát viên tham gia 01 phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với 10 bị án.

#### *2.3.2. Kiểm sát thi hành án dân sự*

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong năm đã tập trung kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định và tổ chức thi hành án dân sự; việc phân loại điều kiện thi hành án, nhất là các trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng để kéo dài; các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án cũng đảm bảo; kiểm sát chặt chẽ việc thu, chi tiền thi hành án.

- Tổng số thụ lý là: 1.300 việc/152.956.035.000 đồng (trong đó, số cũ 780 việc/133.207.222.000 đồng; số mới 555 việc/25.059.614.000 đồng; số theo dõi riêng phục hồi 01 việc/2.000.000 đồng; trừ ủy thác đi 11 việc/2.415.545.000 đồng; trừ theo dõi riêng 25 việc/2.897.256.000 đồng). Đã giải quyết: 428 việc/9.249.552.000 đồng (trong đó, thi hành xong 425 việc/7.393.758.000 đồng; đình chỉ 03 việc/1.855.794.000 đồng); đạt 47,64% về việc và 12,98% về tiền. Đang giải quyết: 872 việc/143.706.483.000 đồng (trong đó, số việc có điều kiện 441 việc/53.682.399.000 đồng; số việc chưa có điều kiện 408 việc/81.749.896.000 đồng; hoãn 22 việc/8.260.338.000 đồng; việc khác 01/13.850.000 đồng).

Đơn vị kiểm sát đầy đủ các Quyết định về thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu:

+ Kiểm sát 555 quyết định Thi hành án chủ động và yêu cầu, qua kiểm sát phát hiện 64 quyết định vi phạm về thời hạn ra quyết định.

+ Ban hành Quyết định, kế hoạch phúc tra việc thực hiện Kết luận, kiến nghị đối với Chi cục THADS thị xã Vĩnh Châu. Qua phúc tra ban hành 01 kết luận. Ban hành 01 yêu cầu Chi cục THADS tự kiểm tra và phân loại việc thi hành án dân sự

+ Ban hành 02 Kiến nghị đối với Chi cục THADS thị xã Vĩnh Châu yêu cầu khắc phục vi phạm về việc chưa gửi các Quyết định thu phí cho Viện kiểm sát, vi phạm về thời hạn ra quyết định thi hành án chủ động và Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu, về việc yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc chuyển giao Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật sang Chi cục THADS.

+ Kiểm sát 28 hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án dân sự và 06 hồ sơ đình chỉ thi hành án dân sự (không vi phạm). Kiểm sát việc kê biên, cưỡng chế giao tài sản 07 việc. Tham gia tiêu hủy vật chứng 08 việc. Xác minh 56/329 trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự.

#### ***2.4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của VKSND và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp***

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị cũng như quy chế của ngành về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong kỳ, đã tiếp 01 lượt công dân, số lượng công dân đến khiếu nại, tố cáo tại đơn vị giảm 04 lượt so với cùng kỳ.

##### ***- Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn***

Tiếp nhận lý 03 đơn/03 việc (số mới), giảm 08 đơn so với cùng kỳ), đã phân loại 02 đơn/02 việc (trong đó: Đơn thuộc trách nhiệm giải quyết của VKS 01 đơn/01việc; đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết 01 đơn/01 việc

(Cơ quan CSĐT). Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát giải quyết 01 đơn/01 việc (Ban hành thông báo xử lý đơn và chỉ dẫn).

**- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền**

Viện kiểm sát thụ lý giải quyết 01 đơn/01 việc (giảm 02 đơn/02 việc so với cùng kỳ). Đã giải quyết 01 đơn/01 việc (Ban hành Quyết định giải quyết).

**- Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp**

Tổng số tiếp nhận 02 đơn/02 việc (số cũ 01; số mới 01)

*Trong đó:*

Chi cục THADS đã tiếp nhận 01 đơn/01 việc (số cũ). Đã giải quyết 01 đơn/01 việc (Ban hành quyết định giải quyết).

Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận 01 đơn/01 việc (số mới). Đã giải quyết 01 đơn/01 việc (Ban hành quyết định giải quyết).

Đối với các đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ, quá trình giải quyết đều đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền kiểm sát, sau khi chuyển đơn đến các cơ quan tư pháp giải quyết đều kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết, từ đó chất lượng giải quyết đơn thuộc thẩm quyền và đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát đều đạt chất lượng cao hạn chế khiếu nại vượt cấp, đông người.

### **3. Công tác xây dựng ngành kiểm sát nhân dân**

#### **3.1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành**

Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “*Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả*”. Đơn vị thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ngành, nhất là Nghị quyết 96/2012/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các chỉ thị chuyên đề của Ngành và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân kèm theo Quyết định 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020; Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát tỉnh, của đơn vị. Đồng thời thường xuyên báo cáo và tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy địa phương trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tập trung nghiên cứu các chuyên đề nghiệp vụ, văn bản pháp luật nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp; thường xuyên tổng hợp vi phạm và ban hành kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp cùng cấp khắc phục. Chấp hành chế độ thông tin báo cáo, thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện các vấn đề liên quan đến quyền lợi của công chức, người lao động trong đơn vị.

#### **3.2. Công tác tham mưu, tổng hợp, văn phòng**

Phân công 01 cán bộ phụ trách công tác tham mưu, tổng hợp, trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ thông tin như máy vi tính, máy in, photo, scan,... Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo Quyết định số 386/QĐ-VKSTC, ngày 10/10/2017 của VKSND tối cao; chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác



trong Ngành được thực hiện kịp thời, đúng quy định, phục vụ có hiệu quả cho công tác xây dựng Ngành và chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị. Nhìn chung các báo cáo trong kỳ được xây dựng và gửi về trên đúng theo quy định, không để xảy ra sai sót về số liệu.

### **3.3. Công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng**

Đơn vị, thực hiện việc bố trí, luân chuyển vị trí làm việc của các cán bộ đủ năng lực, phù hợp với sở trường công tác nhằm phát huy tối đa hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, đơn vị đã đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đầy đủ để đảm bảo tốt cho công chức, người lao động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong kỳ xét nâng lương trước thời hạn cho 02 đồng chí theo đúng quy trình, quy định. Đồng thời, đã cử 01 đồng chí tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, tăng cường công tác quy hoạch cán bộ. Tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về *tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”*; thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị *“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”* gắn với xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Từ đó cán bộ, đảng viên trong đơn vị nâng cao trình độ lý luận, ý thức chính trị, Chấp hành nghiêm các quy chế nghiệp vụ của ngành, phục vụ tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng.

Định kỳ hàng quý, Thường trực Thị ủy làm việc với các cơ quan tư pháp để nghe báo cáo tình hình hoạt động và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như cho ý kiến chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ sát với tình hình thực tế.

### **3.4. Thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, cải cách hành chính**

Đơn vị đã nghiêm túc triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, của Ngành, cấp ủy địa phương về nhiệm vụ cải cách tư pháp đến từng cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị, từ đó giúp cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị có nhận thức thống nhất về các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo đơn vị và Chi bộ xác định nhiệm vụ cải cách tư pháp trong ngành kiểm sát nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành nói chung và của đơn vị nói riêng nên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; phối hợp và kịp thời tham mưu cho VKSND tỉnh và cấp ủy địa phương về tình hình và phương hướng thực hiện việc cải cách tư pháp của đơn vị. Bên cạnh đó, kịp thời triển khai và kiểm tra công chức, người lao động của đơn vị thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác cải cách tư pháp. Từ đó việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tư pháp

của đơn vị đã từng bước đáp ứng theo yêu cầu theo tinh thần của Nghị quyết; chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp.

Công tác cải cách hành chính được đơn vị duy trì và thực hiện thường xuyên. Đơn vị thực hiện việc tiếp nhận văn bản tập trung tại một đầu mối là Bộ phận văn phòng, sau khi tiếp nhận tiến hành vào sổ theo từng loại vụ việc sau đó trình lãnh đạo duyệt và chuyển đến các bộ phận nghiệp vụ để xử lý, sau khi xử lý văn bản các bộ phận trình lãnh đạo Viện phê duyệt và chuyển văn bản về bộ phận văn phòng để cho sổ, đóng dấu và gửi cho các cơ quan hữu quan. Với quy trình này khi có phát sinh tìm kiếm văn bản thì các bộ phận chỉ cần đến liên hệ với bộ phận văn phòng thì sẽ tra cứu văn bản dễ dàng và nhanh chóng và giúp lãnh đạo Viện dễ kiểm tra các thao tác nghiệp vụ của các bộ phận trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Riêng do tính quan trọng các hồ sơ hình sự, do đó khi phát sinh thì cơ quan điều tra, Toà án chuyển giao trực tiếp cho bộ phận hình sự để xử lý và sau khi xử lý hồ sơ xong thì Bộ phận hình sự trực tiếp chuyển hồ sơ để các cơ quan hữu quan.

### ***3.5. Công tác xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giáo dục pháp luật***

Chỉ đạo công chức, người lao động trong đơn vị nghiên cứu các văn bản pháp luật, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; Quy chế nghiệp vụ của Ngành để vận dụng vào công tác thực tiễn; Kịp thời đóng góp các văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu; phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp cùng cấp trong việc chọn 05 vụ án điển, 10 vụ án xét xử rút kinh nghiệm (Hình sự 08 vụ, Dân sự 02 vụ), viết 09 bài đưa tin đăng trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Sóc Trăng nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân tại địa phương.

### ***3.6. Công tác thanh tra, kiểm tra***

Quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 23/8/2012 của VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội vụ và trật tự nội vụ trong ngành kiểm sát nhân dân; Quyết định số 59/QĐ-VKSTC-T1, ngày 22/02/2016 của VKSND tối cao ban hành kèm theo Quy chế công tác thanh tra trong ngành kiểm sát nhân dân; Quy định số 01/QyĐ-VKSTC, ngày 09/01/2019 của VKSND tối cao về trực ngoài giờ hành chính. Đồng thời qua theo dõi công chức, người lao động tại đơn vị thời gian qua chấp hành tốt các quy định, quy chế của ngành, không có trường hợp nào vi phạm. Nhìn chung, Công chức, người lao động tại đơn vị đều sử dụng trang phục của Ngành đúng theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-VKSTC, ngày 30/12/2015 và các văn bản của VKSND tối cao quy định về việc sử dụng trang phục của Ngành kiểm sát nhân dân như: Công văn số 4063/VKSTC-V15, ngày 26/9/2018 quy định về hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng trang phục, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát nhân dân và Công văn số 4040/VKSTC-V11, ngày 10/11/2014 của Vụ 11 - VKSND tối cao về sử dụng trang phục Ngành; chấp hành nghiêm việc không uống rượu, bia ngay trước,

trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Đơn vị thực hiện tốt việc chấp hành quy định của Ngành về việc trực ngoài giờ hành chính. Qua theo dõi, kiểm tra Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công trực đều có mặt đầy đủ tại trụ sở cơ quan trong thời gian trực đúng theo lịch trực để thực hiện nhiệm vụ của ca trực.

### **3.7. Công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin**

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06/CT-VKSSTC, ngày 15/11/2012 của VKSND tối cao về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát nhân dân và Chỉ thị số 03/CT-VKSSTC, ngày 17/5/2021 của VKSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân; gửi đầy đủ, kịp thời các loại báo cáo đúng thời gian lấy số liệu, nội dung và thời hạn gửi báo cáo thống kê. Tổng hợp đầy đủ, quản lý chặt chẽ các số liệu phát sinh trong kỳ, tránh bỏ sót và kiểm tra số liệu trong báo cáo thống kê trước khi truyền gửi lên cấp trên.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị luôn được lãnh đạo quan tâm, thực hiện. Đơn vị khai thác có hiệu quả các phần mềm hiện có như phần mềm thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, phần mềm quản lý án hình sự, dân sự của VKSND tối cao, phần mềm quản lý án hình sự, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của Viện kiểm sát tỉnh, bên cạnh đó các bộ phận của đơn vị ứng dụng phần mềm Excel trong việc quản lý số liệu riêng của từng bộ phận, hệ thống phần mềm trực tuyến; khai thác và sử dụng trang thông tin điện tử của tối cao và của Viện tỉnh vào từng công việc đạt hiệu quả và chất lượng cao.

### **3.8. Công tác thi đua, khen thưởng**

Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn bám sát các chỉ tiêu thi đua - Chương trình thi đua khen thưởng cùng với Kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị đề ra, luôn chủ động thực hiện, thường xuyên đánh giá nhận xét tiến độ và chất lượng đã đạt được. Việc bình và xét thi đua khen thưởng dựa trên kết quả phấn đấu, công sức đóng góp của từng cá nhân, dân chủ và công khai, qua đó đã đề nghị về Hội đồng thi đua tỉnh xét đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng, Viện kiểm sát tối cao cho tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao 06 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen cho 01 cá nhân.

### **3.9. Công tác tài chính, hậu cần**

Công tác tài chính đảm bảo thực hiện tốt, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách, tài sản được giao sử dụng có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng luật ngân sách. Báo cáo kịp thời nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác.

Công tác hậu cần tại đơn vị cũng thực hiện tốt khi có sự việc phát sinh, tại đơn vị công tác hậu cần giao cho đồng chí phụ trách tổng hợp phụ trách nhiệm vụ chủ yếu về công tác phục vụ tổ chức các hội nghị tại đơn vị, chuẩn bị hồ sơ

tài liệu, hội trường, thiết bị phục vụ cho các cuộc họp; cung cấp, sửa chữa nhỏ tại đơn vị...

### ***3.10. Quan hệ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp địa phương***

Đơn vị luôn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng địa phương; Thực hiện tốt công tác báo cáo, thông tin, trả lời chất vấn, kiến nghị, yêu cầu của cấp ủy và các cơ quan dân cử địa phương thông qua các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý và các báo cáo đột xuất.

Xây dựng quan hệ phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp tại địa phương, qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Công tác kiến nghị cũng được các cơ quan tư pháp nghiêm túc tiếp thu và khắc phục vi phạm.

### ***3.11. Về việc tổ chức thực hiện nội dung công tác đột phá***

Để thực hiện tốt chỉ tiêu của Ngành, đơn vị đã chú trọng xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ, phát huy sáng kiến cải tiến trong công tác, tổ chức tập huấn, ứng dụng vào thực tiễn. Ngoài ra, để thực hiện tốt chỉ tiêu của Ngành năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu xác định chọn 01 khâu đột phá đối với Bộ phận Hình sự là: Công tác “Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”. Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm sâu sát chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, kiểm sát chặt chẽ các thủ tục tố tụng dân sự, kiên quyết trong việc thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị; đề ra nhiều biện pháp, tăng cường kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án nhằm kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật trong các bản án, quyết định của Tòa án từ đó ban hành kiến nghị, kháng nghị.

## **II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

### **1. Ưu điểm:**

Trong 06 tháng đầu năm đơn vị bám sát kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, Nghị quyết của Thị ủy, Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu và của đơn vị và quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng của Quốc hội liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành cũng như các Chỉ thị của ngành; Đặc biệt là Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp; đơn vị đề ra nhiều biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp tại địa phương. Ngoài ra, trong công tác quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ giữa các phòng nghiệp vụ luôn được duy trì thường xuyên và thực hiện tốt. Đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp, còn nhiều quan điểm khác nhau đơn vị luôn tranh thủ xin ý kiến của Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh; cấp ủy địa phương; Ban Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh luôn kịp thời cho ý kiến, hướng dẫn để đơn vị giải quyết nhanh chóng, đạt hiệu quả. Do thực hiện tốt những nội dung trên nên trong kỳ các mặt công tác của đơn vị luôn đạt kế hoạch đã đề ra; đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong tình hình mới. Trong đó, chất lượng, hiệu quả trong từng khâu công tác được

nâng lên, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác tư pháp. Không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Về nhân sự và điều kiện công tác cũng được sự quan tâm của Viện tỉnh, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho đơn vị.

Trong kỳ, đơn vị tích cực tổng hợp vi phạm, thiếu sót qua đó ban hành kiến nghị các cơ quan tư pháp nhằm có biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

**2. Khó khăn:** Việc triển khai, thực hiện một số chỉ tiêu nghiệp vụ đạt và vượt nhưng hạn chế so với yêu cầu công tác của đơn vị đã đề ra; đôi lúc cán bộ công chức còn thiếu tập trung cho công tác, công tác kiểm tra cán bộ thực hiện nhiệm vụ đôi lúc chưa kịp thời. Trong kỳ còn để xảy ra chuyên đề Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung; cấp phúc thẩm hủy án.

**3. Nguyên nhân:** Chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên không đồng đều, từng lúc từng nơi chưa tập trung cho công tác chuyên môn, còn có khoản cách giữa lý thuyết và áp dụng vào công việc cụ thể.

**4. Kiến nghị:** Không.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành, VKSND thị xã Vĩnh Châu xác định những nhiệm vụ có tính định hướng 06 tháng cuối năm 2023 như sau:

- Tiếp tục triển khai, quán triệt Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội thị xã và của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã.

- Triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, quy định của Ngành và địa phương. Đặc biệt là Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự, không để phát sinh thêm việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không để xảy ra việc đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; kiểm sát chặt chẽ hoạt động xét xử, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên kịp thời phát hiện vi phạm và kiên quyết kiến nghị, kháng nghị để yêu cầu khắc phục, phối hợp xây dựng án điểm, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại... phối hợp với Tòa án tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại phiên tòa; Hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định của Tòa án bị hủy mà Viện kiểm sát không phát hiện vi phạm để kháng

ngộ. Phân đấu nâng cao về số lượng, chất lượng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

- Triển khai, thực hiện tốt các khâu đột phá năm 2023 đã chọn. Nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Kiểm sát chặt chẽ việc phân loại việc có điều kiện và không có điều thi hành án dân sự.

- Phối hợp tốt đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp, đồng thời thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại đối với các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “*Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm*” gắn với đẩy mạnh việc “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; phát động kịp thời, đầy đủ các phong trào thi đua theo hướng dẫn của cấp trên.

- Lãnh đạo đơn vị đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành làm tốt vai trò tiên phong gương mẫu, chủ động, tận tụy với công việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ.

Trên đây là kết quả mà đơn vị đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2023 và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu báo cáo trước HĐND thị xã Vĩnh Châu.

Kính chúc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thị xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, chúc quý đại biểu sức khỏe, thành đạt./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND TX (để b/c);
- Các đại biểu HĐND;
- Thường trực Thị uỷ;
- VP.VKS tỉnh;
- Lưu: VP.

**VIỆN TRƯỞNG**



Nguyễn Văn Sạch